



# วุฒิสภา SENATE OF THAILAND

คณะทำงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธาน  
ด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
ในคณะกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม  
และสืบสานแนวพระราชดำริ  
ในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์  
และเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา



คณะทำงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในคณะกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม และสืบสานแนวพระราชดำริ ในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม **Cisco Webex Meetings**

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) อภิสิทธิ์ วัชรทนานนท์ ประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของคณะทำงาน สรุปลงได้ดังนี้

## ๑. การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

คณะทำงานได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในหัวข้อ “**Healthcare Cyber Security Virtual Training**” เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และหัวข้อ “**Advanced Data Analytics with POWER BI**” เมื่อวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการในระยะที่หนึ่ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารในโรงพยาบาลเกิดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

## ๒. พิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริการด้านสุขภาพ และระบบบริการสร้างความปลอดภัยในการใช้ยา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริการด้านสุขภาพ และระบบบริการสร้างความปลอดภัยในการใช้ยา ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสุขภาพ และการใช้ยาให้กับผู้ป่วยที่อยู่ทางบ้าน อีกทั้งผู้ป่วยจะได้รับทราบข้อมูลจากการรับประทานยาอย่างถูกต้อง และมีระบบการแจ้งเตือนผู้ป่วยเพื่อรับประทานยาให้ตรงตามเวลาและเหมาะสมกับปริมาณยาที่ได้รับ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการรับประทานยาที่ไม่ถูกต้อง เติความจำเป็น และป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง โดยระบบดิจิทัลเพื่อการบริการด้านสุขภาพ และระบบบริการสร้างความปลอดภัยในการใช้ยา เริ่มเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ อีกทั้งมีแนวทางที่จะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน ๒๑ แห่ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบดังกล่าว

**๓. พิจารณาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (การปรับปรุงห้องพิเศษ)**

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มีแผนงานที่จะดำเนินการปรับปรุงห้องพิเศษของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จำนวน ๕ ห้อง ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครบตามแผนงานแล้ว



**๔. พิจารณาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช**

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้พัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยลดการใช้กระดาษภายในโรงพยาบาล อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์เกิดความคล่องตัวในการให้บริการต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล โดยมีแนวทางที่จะจัดฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน ๒๑ แห่ง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

**๕. การเดินทางศึกษาดูงาน**

คณะกรรมการดำเนินงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีกำหนดเดินทางศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จะมีการส่งมอบการดำเนินการปรับปรุงห้องพิเศษ และการให้บริการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดการประชุมครั้งถัดไป ในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖